



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 15 มีนาคม 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7796

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 33.37 Ad Value: 28,364.50 PRValue (x3): 85,093.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยันช่วยเกษตรกร-แพะคดีปุ๋ย ก.ยุติธรรมพร้อมดูแลชาวบ้าน222คนจนสิ้นสุดกระบวนการ

ยันช่วยเกษตรกร-แพะคดีปุ๋ย ก.ยุติธรรมพร้อมดูแลชาวบ้าน222คนจนสิ้นสุดกระบวนการ

บุรีรัมย์ ● รองปลัดกระทรวงยุติธรรมยันพร้อมช่วยกลุ่มแม่บ้าน-เกษตรกร 222 คนที่ตกเป็นแพะคดีปุ๋ย อบจ.บุรีรัมย์ หลังถูกบริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 40 ล้านบาทจนสิ้นสุดกระบวนการ หากโจทก์ยื่นอุทธรณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้อง พร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันตกเป็นจำเลยซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อม พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายเกษม รั้งสุวรรณ รองเลขาธิการสภาพนาความ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 5 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตกเป็นจำเลยถูกห้างหุ้นส่วนจำกัดดีลิ่งห้วยโขด

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องให้ชดใช้ค่าปุ๋ยที่มีการจัดซื้อในโครงการส่งเสริมอาชีพคนบุรีรัมย์ปี 2558 รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท

จากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ตกเป็นจำเลยได้เข้าไปร้องขอความช่วยเหลือที่กระทรวงยุติธรรม จึงได้ประสานส่งนายความจากส่วนกลางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีและดีเอสไอร่วมแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี จนล่าสุดศาลจังหวัดนางรองได้มีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากโจทก์กับจำเลยทั้งหมดไม่มีนิติสัมพันธ์กัน ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรง ทุกขั้นตอนเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นโจทก์ต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องเอง

ขณะที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรม ดีเอสไอ และสภาพนาความที่ให้ความช่วยเหลือจนได้รับความเป็นธรรม ถึงแม้จะเป็นการตัดสินของศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ก็มีหวังและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

นายธวัชชัยกล่าวว่า หากโจทก์ยื่นอุทธรณ์กระทรวงก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องทนายความในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งมีเงินกองทุนอยู่แล้ว โดยยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือจนสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมพร้อมกันก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย จะได้ไม่ตกเป็นจำเลยคดีในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก